



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เดือนวัยรุ่น ยับยั้งชังใจอย่าให้วันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัว

อธ. มศว เดือนวัยรุ่น ชายหญิงยับยั้งชังใจอย่าให้วันวาเลนไทน์ เป็นวันเสียตัวเห็นความเป็น
สุขภาพบุรุษ ต้องเอาชนะความรู้สึกทางเพศได้ในช่วงที่มีความรู้สึก อยากเห็นวันแห่งความรัก เป็น
วันที่เห็นคุณค่าในตัวเอง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า ในฐานะที่
เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาและในฐานะที่เป็นพ่อ อยากเห็นเด็กและเยาวชนมองคุณค่าของวันที่ 14
ก.พ. ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักที่มีประวัติความเป็นมานั้นเน้นการรักในเพื่อนมนุษย์ เห็น
อกเห็นใจและเสียสละเพื่อผู้อื่น และที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องรู้จักรักตัวเอง รักส่วนรวม มองเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง



"อยากฝากเตือนว่าทุกปีในวันวาเลนไทน์จะมีข่าวว่าวัยรุ่นหญิงชายจะใช้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ผู้หญิงและผู้ชายจะเป็นของกันและกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันในวันนี้ เพื่อแสดงความรู้สึกว่า นี่คือการรักของชายหญิง จึงอยากให้วัยรุ่นหรือเยาวชนตระหนักถึงภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์นั้นคือโรคที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหนองใน ซิฟิลิส หรืออาจจะติดโรคร้ายอย่างโรคเอดส์ การใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันโรคได้อย่างสมบูรณ์ การที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสซึ่งการคบหากับเพศตรงข้ามในช่วงวัยรุ่นนั้นไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นจะเป็นคู่สมรสของเราในอนาคตและการที่เราต้องมีเพศสัมพันธ์กันก่อนจะทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่จะติดตัวจิตใจของเราต่อไปในอนาคตได้ อยู่ในความทรงจำยาวนาน"

อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นอาจจะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาอีกมาก หากตัดสินใจเก็บเด็กในครรภ์เอาไว้ ก็ต้องหยุดการเรียน เมื่อคลอดเด็กออกมาใครจะเลี้ยงดูลูก เป็นการผลักปัญหาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเอง ต้องมาเลี้ยงหลาน และถ้าต้องทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ก็จะเสี่ยงต่อการทำผิดกม. เนื่องจากการทำแท้งกฎหมายยังไม่รับรอง วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ต้องเดินเข้าสู่เส้นทางการทำแท้งเถื่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกม.และยังผิดต่อคุณธรรมจริยธรรมด้วย อีกทั้งยังเป็นจุดดำอยู่ในจิตใจของผู้หญิงคนนั้นไปตลอดทั้งชีวิต

“จึงอยากให้วัยรุ่นและเยาวชนทุกคนเมื่อเกิดอารมณ์และความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริง หากแต่ความรู้สึกผิดถูก และการยับยั้งชั่งใจที่วัยรุ่นชายหญิง จะผ่านความต้องการหรือความรู้สึกต้องการมีเพศสัมพันธ์ไปได้ ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก ถ้าผู้ชายเกิดความรู้สึกในช่วงเวลานั้นและสามารถหยุดพ้นจากช่วงภาวะความรู้สึกนั้นไปได้ ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศต้องการมีเพศสัมพันธ์ต่อไปได้ ถือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษ ที่ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่และทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันผู้หญิงเองหากผ่านช่วงอารมณ์ความรู้สึกและผ่านมันมาได้ จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง”

อธิการบดี มศว กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า แม้จะมีการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ แต่เราก็ยังพบว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หมดไปจากสังคมไทย เป็นเพราะความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงก็เป็นเรื่องธรรมชาติ หากแต่ต้องดูความเหมาะสม ความถูกต้องในเรื่องช่วงวัยและควรจะให้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมและควรจะผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นและไม่ควรจะอยู่ในวัยเรียน มิฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศที่เป็นธรรมชาติ จะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้